

ANH LÊ CHUYỂN

Bông Hồng Cho Mẹ Cha
(Suy niệm Lễ Các Đấng Linh Hùng)

Tháng 11, tháng của báo hiếu. Tháng của lòng tri ân tình cha, tình mẹ. Thế nên, khi nghe những ca khúc của những bài hát về cha, về mẹ, ôi sao thật ngọt ngào, thật thiết t! Có lẽ những người và những thanh hát bài "Bông Hồng cài áo" mỗi khi chạm lòng nhớ về mẹ cha:

**"Mẹ, Mẹ là dòng suối diu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thắm tiên
Là bóng mát trên cao
Là mặt sáng trăm sâu
Là ánh đuốc trong đêm
Khi lặn lặn."**

Tình mẹ thật như hàng nhớ dòng suối làm mát cuộc đời những người con. Thật cảm động những làn nhớ những m những rau:

**Mẹ, Mẹ là dòng suối ngọt ngào.
Mẹ, Mẹ là nơi chuôi, buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là những m những rau
Là vườn liêng yêu thương
Cho cuộc đời."**

Thật nhớ, cho dù có những cha, nhớ mẹ thì cũng có ngày con không còn mẹ cha, sẽ là những ngày thăm thẳm những lời bài hát so sánh:

"Như đóa hoa không mặt trời,

**Nhớ trẻ thơ không quên, và đời mình không quên thêm
Nhớ buổi trẻ thơ dưới ánh sao đêm"**

Ý của bài hát này tác giả đã lấy cảm hứng từ ngày Mother's day được tổ chức vào Chúa nhật thứ 2 của Tháng Năm tại Châu Âu. Và năm 1962 được tổ chức tại Nhật với phong tục cài cho những người con không còn mẹ một bông hồng trắng, và còn mẹ một bông hồng đỏ. Và nhà soạn nhạc Hồng đã đem về Việt Nam, công bố trong ngày Vu Lan. Thế nên, phong tục này không phải là truyền thống của Phật Giáo mà là của Tây Phương. Buổi sáng của Phật Giáo là hoa sen, còn bông hồng là buổi sáng tình yêu của Châu Âu, nhưng dù sao chúng ta cũng thấy việc cắm bông hồng trên tay hay cài lên áo để nhớ về tình thương của mẹ thật nên cảm biết bao.

Những em bé vì Mẹ là một dòng suối, là một kho tàng vô tận. Mẹ là một món quà lớn nhất mà Thiên Chúa đã tặng cho ta, nhưng kẻ đã và đang có mẹ. Thế nên, đừng đời đời khi mẹ chết rồi mẹ nói: "trời ơi, tôi sống bên mẹ suốt mấy năm trời mà chưa có lúc nào nhìn kẻ được mẹ tâng bốc!". Lúc nào cũng chỉ nhìn thoáng qua. Trao đời vài câu nói ngọt ngào. Xin tiền ăn quà. Đòi hỏi mẹ chuyện. Giận đời. Hờn lạy. Gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho mẹ phải lo lắng, ốm mồm, thức khuya dậy sớm vì con. Chết sớm cũng vì con. Để mẹ phải suốt đời bấp bực, vá may, giặt rửa, dọn dẹp. Và đời mình bận rộn suốt đời lên xuống ra vào lời danh. Mẹ không có thì giờ nhìn kẻ con. Và con không có thì giờ nhìn kẻ mẹ. Khi mẹ một mình mẹ có cảm nghĩ: "Thật nhớ là mình chưa bao giờ có ý thức rằng mình có mẹ!"

Thế nên, tôi nghĩ rằng bài hát muốn nói với chúng ta những người con mẹ, ngay hôm nay hãy cảm tay mẹ mà hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có biết không?". Và chắc chắn Mẹ sẽ hỏi ngược lại và lúc này hãy nhìn vào mắt mẹ, mà nói: "Mẹ có biết là con thương mẹ không?". Mẹ sẽ rất sung sướng, sẽ rất hạnh phúc vì được nghe những lời yêu thương từ con.

Không chỉ là mẹ mà cả những người cha tuy tham vọng nhưng luôn hết lòng yêu thương ta. Tình cha không mẹ nhưng tình mẹ thương tình cha vẫn mãi là chỗ dựa cho con sống tin vào đời. Không có cha con cái sống cảm thấy mình hết hướng đi cha chỉ đời đời y mê vào quy luật mà không có chỗ dựa vững vàng. Thế nên, hãy trân trọng tình cha, tình mẹ. Hãy dành cho các ngài sự quan tâm, tình yêu mến, đừng đời đời khi không còn họ mẹ thì nghĩ tới nói lên lời xót xa ân hận vì mình đã không sống trọn đời họ làm người.

Hôm nay nhân ngày các linh hồn, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy dành tình yêu cho ông bà cha mẹ qua việc cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta hãy nài xin lòng thương xót của Chúa đón

nhìn các ngài và tha thẹn những yêu đuối trong thân phận con người của các ngài. Vì nhân vô thập toàn, ai mà không có lỗi thì Đức Mẹ Thiên Chúa là Đấng vô cùng chí thánh. Chúng ta hãy nhìn đến những quá khứ làm điếu u gì đó nhằm cứu vớt họ. Có thể là những việc cho các ngài những ơn toàn xá trong 8 ngày đầu tháng. Có thể là làm những việc lành phúc đức để đền bù cho những thiếu sót trong cuộc đời các ngài. Có thể là những lời kinh ta trao gửi họ cho lòng thương xót của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Xin Chúa cho chúng ta luôn biết ơn đến những ngày này như là mùa báo hiếu cha mẹ và tri ân anh em bè bạn những người đã giúp đỡ chúng ta mà nay đã không còn. Xin cho họ được nghỉ yên bên Chúa. Amen

Lm. Jos T. Duy Tuyển
